

CHỈ THỊ
về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo
nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã năm 2023 trong tình hình còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã và Cục Thuế tỉnh, sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị thị xã nên kết quả thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu khá cao so với chỉ tiêu tỉnh giao, có 7/8 loại thu đạt và vượt dự toán năm; 9/9 phường, xã thu đạt và vượt chỉ tiêu năm.

Năm 2024, dự báo tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn do tình hình kinh tế thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường; giá nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất không ổn định, tình hình mua bán, chuyển nhượng đất đai không biến động nhiều, một số chính sách hỗ trợ của Chính phủ cho người dân và doanh nghiệp sẽ tác động đến nguồn thu ngân sách của thị xã nên nhiệm vụ thu ngân sách đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu tập trung, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Để hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao năm 2024 (191 tỷ đồng), Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Xác định nhiệm vụ thu ngân sách là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên; bằng những giải pháp tích cực, hiệu quả tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh sản xuất kinh doanh tạo nguồn thu ổn định, bền vững. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu, rà soát chặt chẽ các nguồn thu trên địa bàn, chống thất thu và phát triển nguồn thu mới; đẩy mạnh nguồn thu từ quỹ đất để chi đầu tư phát triển; tăng cường xử lý nợ đọng thuế và kiểm tra, kiểm soát, chống thất thu, sớm ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về thuế. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu (nhất là những cơ quan, đơn vị, địa phương có giao dự toán thu ngân sách) trong lãnh đạo, chỉ đạo khai thác, quản lý tốt các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, đủ và kịp thời; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024.

2. Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thu ngân sách năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024; kiểm điểm đánh giá những việc làm được, chưa được để có giải pháp khắc phục trong năm 2024. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, có trọng điểm và hiệu quả các giải pháp thu, chống thất thu ngân sách, bảo đảm hoàn

thành chỉ tiêu kế hoạch trong từng tháng, từng quý; chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong công tác thu ngân sách, quyết tâm hoàn thành cao nhất chỉ tiêu tình giao năm 2024.

Thực hiện hiệu quả công tác thu ngân sách từ quỹ đất. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết các loại hồ sơ theo cơ chế “Một cửa liên thông”, huy động kịp thời các khoản thu nghĩa vụ tài chính trong Nhân dân, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp. Duy trì tổ chức gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, nắm chắc tiến độ thu từng loại thuế để có chỉ đạo kịp thời; phát động thi đua, tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm hằng tháng, hằng quý; nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu được giao.

2. Đối với Chi cục Thuế khu vực La Gi - Hàm Tân

Tăng cường công tác quản lý điều hành, phối hợp khai thác tốt các nguồn thu, quản lý chặt chẽ, hiệu quả các nguồn thu phát sinh và công tác hoàn thuế; đôn đốc thu hồi, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế theo quy định, chú trọng những trường hợp có số thuế nợ đọng lớn, kéo dài; theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, nắm chắc nguồn thu từng địa bàn; kịp thời tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, quyết tâm thu đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp và người nộp thuế. Thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời tình hình hoạt động của các doanh nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trong việc kê khai nộp thuế của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, chống thất thu trên mọi lĩnh vực.

Phát huy hơn nữa vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác chỉ đạo điều hành thu ngân sách; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

3. Đối với Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã

Theo chức năng nhiệm vụ được giao, lãnh đạo thủ trưởng cơ quan chỉ đạo thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị xã; chỉ đạo giải quyết nhanh chóng, kịp thời, có hiệu quả các thủ tục hành chính trong giải quyết hồ sơ liên quan đến đất đai cho tổ chức, cá nhân (theo thẩm quyền), phấn đấu năm 2024 thu đạt và vượt chỉ tiêu ngân sách đối với các khoản thu từ đất.

4. Đối với cấp ủy các cơ quan, đơn vị khác được giao chỉ tiêu thu ngân sách

Lãnh đạo thủ trưởng cơ quan căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ thu ngân sách được Ủy ban nhân dân thị xã giao, xây dựng kế hoạch, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thu từng tháng, quý và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, từng cán bộ, công chức để thực hiện. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu của đơn vị, góp phần vào kết quả thu ngân sách của thị xã.

5. Đảng ủy các phường, xã

Quan tâm công tác lãnh, chỉ đạo thu ngân sách, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên. Định kỳ hằng tháng, quý họp giao ban cấp ủy, UBND về công tác thu ngân sách để tập trung chỉ đạo. Xác định đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đánh giá xếp loại cán bộ hằng năm.

Chỉ đạo UBND các phường, xã chú trọng phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong quản lý và điều hành các nguồn thu trên địa bàn; tăng cường rà soát từng nguồn thu được phân cấp quản lý, xác định nguồn thu có trọng điểm để tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp thu ngân sách đạt chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thị xã giao.

6. Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã, các cơ quan thông tin đại chúng

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về thuế, nhất là các chính sách thuế mới đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tăng cường giám sát việc thực hiện của các tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật.

Giao cho Văn phòng Thị ủy phối hợp với Chi cục Thuế khu vực La Gi - Hàm Tân theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị này, thường xuyên báo cáo kết quả cho Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy để theo dõi, chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (B/c),
- Văn phòng Tỉnh ủy (B/c),
- Thường trực HĐND, UBND thị xã,
- Mặt trận và các đoàn thể CT-XH thị xã,
- Các phòng, ban, ngành thị xã,
- Chi cục Thuế khu vực La Gi - Hàm Tân,
- Đảng ủy các phường, xã,
- Các đồng chí Thị ủy viên,
- Lưu Văn phòng Thị ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**

Nguyễn Hồng Pháp